



ประกาศสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นิติกร ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ กำหนดวันสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ และกำหนดให้ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) (๑๐๐ คะแนน) และ สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) และต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการตำแหน่งดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวอภิรดี ตะเคียนนุช)

อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย

รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ

ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นิติกร

ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)
(แนบท้ายประกาศสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓	นางสาวรัตนา แแดงชีว	ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ คดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)
๒	๐๑	นายบุญรักษา วงษ์ราช	
๓	๐๕	นายเจษฎา มูลสถาน	
๔	๐๔	นายพิทักษ์พงศ์ สันตะวัน	

หมายเหตุ

๑. หากผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑ ไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะได้เรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในลำดับถัดไปมารายงานตัว และทำสัญญาจ้างต่อไป

๒. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างต้องนำหลักประกันเงินสด เป็นจำนวนเต็ม ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินค่าจ้างมามอบให้ในวันทำสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญาจ้างแล้ว

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ก็จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้าง